

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14458

Col.Inch: 32.97

Ad Value: 29,673

คอลัมน์: แนววงการเงิน

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 89,019

ศิลปิน: ชาว-ดำ



■■ ต้องขอปรบมือรัวๆ ให้กับ บมจ. ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ (TACC) ที่มีดีครบเครื่อง ล่าสุดได้รับการประเมินเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำ 2563 ซึ่ง TACC อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ขึ้นทำเนียบหุ้น CG ระดับ 5 ดาว ทำเอา CEO คนเก่งอย่าง “ชัชชวี วัฒนสุข” ปลื้มปริ่ม ยิ้มแก้มปริ เพราะสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินการมากขึ้น...■■ ด้านบิกบอส “ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์” ผู้บริหารคนขยัน แห่งบมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย หรือ PLANET ที่แม้โควิด-19 จะกระทบต่อธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคมแบบครบวงจรทำให้รายได้จากการขายงานโครงการลดลงจำนวนมาก แต่ก็ยังนำพองค์กรให้ยังคงอยู่ในจุดที่มีกำไรได้ในไตรมาส 3/2563 งานนี้ เจ้าตัวบอกว่า เพราะบริษัทได้ปรับกลยุทธ์มาเน้นบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่าย



ชัชชวี วัฒนสุข



ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์

ทำให้รับมือกับวิกฤติในครั้งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนแนวโน้มผลงานหลังจากนี้มั่นใจว่าจะดีต่อเนื่องจ้า...■■ “จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ” เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เชิญชวนผู้ประกอบการอาชีพอิสระ หรือผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. หรือพ่อบ้านแม่บ้าน สร้างวินัยการออมไว้ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี ออมเงินกับ กอช. 100 บาทต่อเดือน ได้รับเงินเพิ่มอีก 100 บาทต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อปีทั้งนี้ เมื่ออายุครบ 60 ปี จะได้รับบำนาญเป็นรายเดือนจาก กอช. สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือหน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน

และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ผู้บุญเดิมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร.0-2049-9000...■■ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ห่วงใยลูกค้า เดินหน้าจัดโครงการ “ใส่ใจดูแล SMEs ไทย” ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2563 นี้ กระจายทีมงานลงพื้นที่ทั่วประเทศ เชื่อมลูกค้าถึงสถานประกอบการ เพื่อให้การดูแล และร่วมหาแนวทางสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อก้าวพ้นวิกฤติทางเศรษฐกิจต่างๆ ไปด้วยกัน อาทิ รับฟังปัญหา ช่วยลูกค้าลดภาระ นำเสนอแนวทางช่วยเหลือด้วยเงื่อนไขผ่อนปรนเป็นพิเศษ ช่วยเพิ่มช่องทาง สร้างรายได้ขยายโอกาส พาเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มความรู้อันจำเป็น เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันธุรกิจ และเติมทุนใหม่ด้วยอัตราดอกเบี้ยถูกนำไปใช้หมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง สำรองเป็นค่าใช้จ่าย เป็นต้น สนใจเข้าร่วมโครงการ “ใส่ใจดูแล SMEs ไทย” ติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1357...■■

เยาวลักษณ์ สมจิตรสกุล